



ศูนย์โควิตฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๕๐๗

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการ (๑) ศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมฯ ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด พิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุม ดังกล่าวต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

สรุปผลการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ประจำวันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ (๑) ของศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	ให้ กทม./สธ. พิจารณามาตรการด้านสังคมและมาตรการด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมควบคู่กับการปรับมาตรการเพื่ออนุญาตให้กิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง สามารถเปิดดำเนินการได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศในอนาคตต่อไป	กทม./สธ.	
		ให้ รง. อก. จว.ปริมณฑล ศปม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับติดตามสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) อาทิ สถานประกอบการ โรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ มาตรการ Universal Prevention มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด	รง./อก./มท./ ศปม./ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	
		ขอให้ กทม. เตรียมความพร้อมของโครงสร้างการบริหารจัดการ กำลังคน เครื่องมือ และระบบ เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อโควิดของศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ภายใต้สังกัดสำนักอนามัย กทม. จำนวน ๖๙ แห่ง ให้เพียงพอและพร้อมรองรับต่อการดำเนินการในอนาคต	กทม./สนอ.กทม.	

หมายเหตุ:

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔